

- Induction -

นลินมตาลอ ทำใจให้สบาย แล้วสร้างมโนภาพขึ้นมา

ลองนึกถึงให้เห็นภาพหงายหงายแล้วสักหนึ่ง นึกออกมั๊ย มองเห็นมันมั๊ย
ตรงนั้นลองนึกให้เห็น ดอกไม้สีเหลือง ... รสชาติ...

ต้นไม้ใหญ่ที่ได้มีป่าดงมีไม้มีสีเขียวพุ่มไม้แล้วแต่ต้นที่กำลังทุกลมพัดไหว
ปลิวไปทั่ว ไม้มีมีลือหล่นบนพื้นมีว มีลือไม่ตามสายลมมีว มองเห็นมันมีว

ดีมาก นี่คือจิตระอองเงาที่นักเห็นมโนภาพต่างๆ เราได้ใช้มันเป็นประโยชน์
มันเป็นจิตระที่มีตามธรรมชาติเป็นมโนภาพ มันเป็นจิตระที่ไม่เคยคิดม
นภาพจิตระแห่งตามธรรมชาติออกมาเป็นสัญลักษณ์เชื่อมโยงเพื่อเชื่อมโยงเราเราได้มี
ความเข้าใจกับสิ่งที่เราเห็น ภาพที่เกิดขึ้นมันเหมือนกัมตามพิน
ตามพินที่เราเมื่ออยู่ทุกวัน เราจะนำเอามโนภาพจากจิตระของเรามาใช้ได้เป็นประโยชน์
ในวินนี้

เพราะหัวใจที่จิตระเราอยู่ในหัวใจนั้น มันจะมีแต่ตามสั่งสมมาย ตามของ
หมดทั้งมวล มีอยู่ใจนี้หัวใจให้ใจให้เพลิดเพลิด พักจิตระส่วนใจไว้สักพักหนึ่งก่อน
ทำใจให้สบายกับจิตระที่สั่งสมสั่งสมนี้ เอาจิตระมาพักกับใจและกายที่กำลังสั่งสมสั่ง
สมมายมากจนตัวเมทวิเหมือนปลิวเหนือ จิตระส่วนใจสั่งสม สั่งเมทวิ มีอยู่ตัว
มีอยู่ทชชอนตลายตามสรวเตลียต ออกไปทีละนิด ทีละนิด จนไม้มีเหลือ
มีอยู่มี ๑๐๐กิโล มีอยู่ ๑๐๐กิโลให้หมดจนตัวเมทวิ สมายไปทั่วทั้งตัว

ข้อสุดท้ายนี้ที่ใจมีโอกาสได้พักทั้งร่างกายและจิตใจโดยไม่มีอะไรต้องคิดใน
สมองอย่างนี้ เพราะฉะนั้นตอนที่มีโอกาสอันงามนี้: มันเป็นประโยชน์
ที่อยดเยี่ยม ที่เรามีโอกาสได้ พักจิตระ ส่วนใจ สมายกาย สมายตัว มีมันที่สุด
แล้วก็จะเข้าใจได้ว่าทุกตัวที่มีโอกาสงามที่ใจ พักกายพักใจ สั่งสมมายที่มันเหมือน
ไอนี้ ซึ่งมันเป็นตามรู้สึกที่ด้อยข่มข่มข่ม เหมือนกับได้นอนพักอย่างเต็มที่
เมื่อเรตื่นจากภวังค์นี้เมื่อไหร่ เราจะมีความสงบสุขนี้ไม่ทั่วตัว เวลาที่ใจไว้ด้วยออก
ถ้ามีเสียงข้างในหรือหัวนอกนั้นหรืออะไรจะมาจากที่ใดก็ตาม มันเป็นเสียงธรรมธาตุ
ที่ข้อยใจเราได้ผ่อนคลายอารมณ์ได้มากขึ้นเป็นทวีคูณ มันเป็นเสียงที่ดังมากเลย

Pyramid

เอลด: ตอนนั้นนึกว่ามีภาพอื่นมาอีก นึกได้เห็น pyramid สดสวย
 จักรวาลในของ pyramid นี้มีแสงสว่าง มันเหมือนดวงไฟสว่างจ้า สว่างจ้าเป็นประกาย
 ระยิบระยับ งามตระการตาอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน แสงใน pyramid สดสวยงาม
 สว่างจ้า ระยิบระยับเต็มไปหมด นึกได้เห็นต่ออีกว่า pyramid ที่มีแสงสว่าง
 สดสวย สดจ้าสีนี้ กาลังครอบล้อมตัวคนไว้ทั่วตัว ก้อนที่เข้าพวกนี้เข้าพวกหรือต่อคน
 อยู่ภายใน pyramid ทั้งหมด pyramid ที่ครอบล้อมคนอยู่ในขณะนี้ มีอำนาจ
 มหาศาล อีกที่ข้อมือ มีปฏิหารย์ที่สามารถคุ้มครอง ป้องกันรักษา และขจัดภัยได้ทุกชนิด
 มันมีพลังพิเศษที่ข้อมือคุ้มครองป้องกันตัวได้ทั่วร่างกายและจิตใจ คุณทราบดีแล้ว
 เมื่อคุณอยู่ใน pyramid นี้ คุณจะไม่ตกภัย คุณเข้าใจดีแล้วว่าคุณจะไม่มีความ
 อันตรายใดๆทั้งสิ้น มันเป็นความจริงลึกลับที่อัศจรรย์ๆ

— Beautiful place and the cloud —

ใจละ ตอนนี่อะวอให้ดูคนสร้างเงินหาการเงินมาอีกน: นึกให้เห็นเป็นภาพอะไร
ก็ได้ตามตามพอการเขมือนตามพัน จนมีภาพเกี่ยวกับอะไรที่เ็นที่ใดก็ตามที่
ดูมีความสุข นึกถึงสถานที่ที่สงบที่สุดในโลก เช่นที่ดูมีความสุขตลอดมาตลอด
จากตามก่อนายจากมีนุทาลัย ๑๙๙๐: เมื่อก่อนนี่ไม่ สงบตลอดมา ทะเล ล้วนๆ
หรืออะไรก็ได้ที่ดูมีความสุขที่สุด และตลอดมาที่สุด มองเห็นน้ำ นึกภาพออกมั๊ย

ไปนอนดูบรรยากาศให้ฟังว่า ดูคนเห็นอะไรมา ได้ยินเสียงอะไรมา ได้กลิ่นอะไร
รึเปล่า ดูมีความสุขอย่างไรที่อยู่กันนั้น... มันสุขส่วนสมชายไร อะไรก็ดูสบายใจ

ใจละ ที่นั่นพอเข้าไปบนที่อ่าวฟ้า... ดูคนเห็นที่อ่าวฟ้า... บนที่อ่าวฟ้าจะมีเมฆขาว
ก้อนใหญ่ๆ นุ่มนวล มองเห็นมันนวล... ใจละ: อะวอให้ดูคนทำอะไรมาตลอด เขาคงเห็นอะ
วอให้ดูคนลอยไปไม่บนก้อนเมฆ แล้วจะนั่นหรือจะนอนอยู่บนนั้น คนไม่ทำอะไรก็กังวล
ทั่วสิ้น ก้อนเมฆก้อนนี้สามารถรับน้ำหนักของคนที่ได้เห็นอยู่จริงๆ หารัยเลย

ไปนอนดูบรรยากาศให้ฟังว่า ดูมีความสุขอย่างไรมาพร้อมกับก้อนเมฆก้อนนี้ มันนุ่มนวล
เมฆนวล ก็แล้วเมฆก้อนนี้จะมีเมฆก้อนเล็ก และเมฆก้อนใหญ่ แต่มีหลายประเภท
อันนี้หนักที่ออกมิดเหมือนเมฆจริงๆ หารัยเลย นุ่มนวลสบายๆ สบายมากเลยอ้อมนวล
นอนดูไม่ทั่วๆ เลย: มีลอยขึ้นก้อนเมฆก้อนนี้รับน้ำหนักของคนที่ไว้ทั่วๆ หรือ
จะให้ เมฆมันหนักที่คนเหมือนน้ำหนักอันนั้น อ้อมนวล รมที่ดูก็ไว้ยาว สบายๆ เลยก็ได้
มันมีเมฆมีความสุขที่ดูมาก อีกที่ไว้ตลอดไรก็ทั่วๆ ที่ดูคนเขาหัวเหมือนน้ำไม่หนัก
ดูมีความสุขสบายเหมือนที่มันเป็นส่วนหนึ่งของก้อนเมฆก้อนนี้ นุ่มนวล สบายๆ เขาหัว
แล้วก็ตลอดไรก็ทั่วๆ เป็นที่สุด

เมฆก้อนนี้พาคนลอยไปในอากาศ ลอยไปเรื่อยๆ ลอยข้ามน้ำเมื่อขึ้นแผ่นดิน
ที่ไว้ไว้เน่า ข้ามภูเขา ข้ามผืนดิน ข้ามน้ำ ข้ามทะเล มันก็พาคนไปได้ ดูคนลอยไปก็มัน
อ้อมตามส่งสบาย นุ่มนวล นุ่มนวล ลอยไปเรื่อยๆ ลอยตามลำน้ำตามสบายๆ ลอยไปเรื่อย
อ้อมตามมีตลอดไรก็ทั่วๆ เมฆก้อนนี้เหมือนมีกายสิทธิ์ เพราะนอกจากมันจะพาคนลอยไป
ที่ต่างๆ แล้ว มันยังสามารถพาคนผ่านอากาศไปอยู่ อ้อมนวล อ้อมนวล

ตอนที่เจออีโก้ที่เมฆก้อนนี้ พาดมย้อนหน้าในอดีต ย้อนกลับไม่มีอีกจางเห็น มันเมฆ
 งามที่ขี้ดงามเหมาะที่สุดที่จจะช่วยนำดงามทรวร่าในอดีตของดมกลิมมา เพื่อที่จจะช่วยให้จ
 ใต้เรี่ยรู้ สัมผัส ร่มทงาม งามล:เอียดที่มีดงามเหมาะ: สดแ: มีดงามลี้ได้มากสำหรับดม
 มีพาดมลอยไม่เรี่ยๆ ไม่เรี่ยๆจนพมกิมอดีตที่เหมาะ: สดกิมเวลาและสถานที่ ที่ดมลี้มา
 ดะหยุดด เพื่อที่จจะสังเกตการณ์ได้บ้าง มันจ: เป็นเวลาและสถานที่ ที่เหมาะ: ที่สุดที่จจะช่วยให้
 ดมได้เห็น เหตุการณ์ที่มีดงามลี้ดกิมดมที่สุด

101ค: ตอนที่เมฆก้อนนี้ ลื่อนลอยช้าๆ เรี่ยๆ ชี้ไปเรี่ยๆ จนหยุดลงที่นี้
 มัน หยุด ทรวสถานที่ที่เหมาะ: สดตาม (แล้ว) ภาดเวลาที่สุด ok. มันหยุดลงแล้ว
 มันพาดมมาหยุดทรวที่ ลี้ดกิมที่สุด ตามภาดและเวลา ดมด้อยๆลงมาจากก้อนเมฆน:
 ด้อยๆ ความด้อยทรวมุมเวลาและผลตภยน:

101ค: ดมลงมาตัวจุดทมายแล้ว คอจยี้ให้ที่จจะชี้ว่า ลี้แรกทรวที่ดได้เห็นคือ: ไร
 ความรู้สึกดริวแรกนั้นเป็นอย่างไร ความจากก้อนเมฆลี้ไม่มี คอจจรวมๆทรวชี้ว่าเห็น
 0: ไรมา

— Regression / Orientation —

Turn on recorder

↓
 สิวแรกที่คุณเห็นคืออะไร มื้ออะไรที่คุณจำได้ คุณจำได้ตอนไหน เรื่อยๆ เมื่อคุณอยู่ใน
 ภาพที่คุณเห็นในฝัน เห็นอะไรอีกบ้าง คุณกำลังดูทีวี ทำอะไร คุณกำลังรออะไรไหม รอคอยอะไร
 ลักษณะเป็นอย่างไร คุณกำลังทำอะไรมาตอนนั้น คุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง เด็กหรือผู้ใหญ่
 ลักษณะคุณตัวมีขี้ สิวแรกของคุณเกิดที่ไหนหรือเมื่อไหร่ ที่ไหนหรืออยู่ในเมืองมีขี้

— Home —

↓
 ไปที่บ้านพักของคุณ มองออกจากหน้าต่างของคุณ: ความรู้สึกที่เห็นอะไร เริ่มมาอย่างไร
 เข้าไปในบ้าน แล้วนึกถึงตอนที่ทานอาหาร คุณทานอาหารกับใคร

— Occupation —

↓
 ส่วนงานที่คุณทำมีอะไรบ้าง

— Important day —

↓
 10 นาที: มองหน้าออกมาจากภาพที่เห็น แล้วนึกถึงวันสำคัญวันหนึ่ง วันที่มีสิ่งสำคัญเกิดขึ้น
 ที่คุณพิจารณาว่ามีสิ่งสำคัญสำหรับคุณ 10 นาที: ทั่ววันหนึ่งแล้ว มองหน้ามือ: ไรเกิดขึ้นมา
 (Keep asking questions and find 2 or more important days.)

— Death experience —

↓
 มองหน้ามือเวลาที่คุณ: เลื่อนมือตัววันที่คุณจ.จากโลกนี้ไปแล้ว เลื่อนมือตัววันที่
 10 นาที: มองหน้ามือ: ไรเกิดขึ้นมา เพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าอะไรเกิดขึ้น ความรู้สึกที่วันนั้นมือ: ไร
 เกิดขึ้นมา คุณเห็นอะไรมา

↓
 คุณสามารถที่จะมองมันเหมือนเดิมว่าคุณเป็นผู้สังเกตการณ์คนหนึ่ง คุณไม่ต้อง
 ไม่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย คุณไม่ต้องรับผิดชอบโดยที่มันเกิดขึ้น คุณสามารถจะพูด
 วันหนึ่งได้อย่างดี คือมองหน้ามือ: ไร (keep asking questions to describe experience)

↓
 OK. ถ้าหากว่าคุณมีข้อสงสัย Alright บุคลิกภาพนี้เมื่อมันหมดออกจากร่างแล้ว
 มีใครมารับคุณด้วย วันหนึ่งที่คุณจะไม่มีใครไหน ทราบมั้ยว่าทำไมมือ: ไรถึงไม่

~ Go to close door ~

๒๑๗: ฉันเห็นตึกใหญ่ได้ตลอดเลยผ่านทางที่หมดจดที่ดูมาได้เห็นมา ปล่อยให้มันได้สติแล้วมดก็
อยู่ที่เดิม เราจะไม่เอามาเพิ่มอะไร เดี๋ยว: รู้เอาจริง: ตึกที่หายไป: ปล่อยให้มันได้สติเห็น
ตามรอยทางของตึก เพื่อที่จะ: เจอตึกตามสวาม เดี๋ยว: รู้เอาจริง: ตึกที่หายไป: ปล่อยให้มันได้สติเห็น
เราปล่อยให้มันได้สติเห็นเพื่อที่จะ: ปล่อยให้มันได้สติเห็นทางที่เราได้ไป ปล่อยให้มันได้สติเห็นตามทางของตึกที่
ตึกก็เหมือนเหมือนคนผู้สวดมนต์การที่มันนั้น ตึก: ปล่อยให้มันได้สติเห็นที่มันได้สติเห็นตามรอย
ตึกสามารถมองเห็นตึก ทำที่มันได้สติเห็น

~ Lesson ~

๒๑๗: เรื่องที่มันเคยที่มันเกิดนั้นก็ผ่านไปไปแล้ว และตึกนั้นตึกก็ได้ไปอยู่ที่
หน้าแล้ว จากจุดนั้นมองกลับไปที่ตึกที่มันผ่านไปนั้นในอีกมุมมองหนึ่งที่จะ: ปล่อยให้มันได้สติเห็น
เข้าใจเพื่อที่จะ: ปล่อยให้มันได้สติเห็นที่มันได้สติเห็น ค่อยๆให้มันได้สติเห็น แล้วมันก็จะดูมันได้สติเห็นที่มันได้สติเห็น
ชีวิตนั้น ... มันดูมันดูมาขอ: ปล่อยให้มันได้สติเห็น

~ Another life time ~

กลับมาใหม่มันก่อนเมมอีกตึกแล้ว ค่อยๆจากจุดของชีวิตที่มันผ่านไป ปล่อยให้มันได้
ตึกนั้น อยู่ที่นั่นปล่อยให้มันได้สติเห็นตามรอยที่มันได้สติเห็น ค่อยๆปล่อยให้มันได้สติเห็น
ไปอีกที่หนึ่งที่มีตึกตามสวาม อีกที่หนึ่งในเวลาและสถานที่ที่มันได้สติเห็น: ปล่อยให้มันได้สติเห็นตามรอยที่มันได้สติเห็น
ตาม แล้วมันก็จะดูมันดูมาขอ: ปล่อยให้มันได้สติเห็น okay มาที่จุดที่มันได้สติเห็น ค่อยๆปล่อยให้มันได้สติเห็น
เห็นขอ: ปล่อยให้มันได้สติเห็น

(Back to Orientation - Home - Occupation - Important day - death experience - Go to close door and lesson again)

— Contacting the Subconscious —

ในชั่วโมงที่อยู่ที่อยู่ในวงนี้นั้น ฉันรอให้เทพของทุกคนมาที่
 ใจโดยอัตโนมัติโดยที่ทุกคน — ใจฉัน
 ละรอจนกว่าที่ใจโดยที่ทุกคน — ใจฉัน

ฉันมีความเคารพต่ออำนาจอันยิ่งใหญ่ของเทพเป็นอย่างมาก และทราบว่าการดูแล
 ร่างกายของคุณ — ด้วยดีมาตลอด และฉันก็ทราบดีว่าท่านมีวิธีปฏิบัติของเทพ —
 ทั้งหมด ท่านทราบรายละเอียดกับวิธีของเทพ — ทั้งหมดจึงอดดีใจที่มีจากมีหรือ
 และอนึ่งแต่ดีใจดีด้วยดี ด้วยความเคารพอย่างสูง และรอจนกว่าที่ใจโดยที่ทุกคน
 ด้วยและรอตามคำถามต่างๆ ท่านจะรอจนกว่าที่ใจโดยที่ทุกคนที่เตรียมมาใจฉัน

ฉันทราบดีว่าท่านสามารถที่จะเลือกชาติใหม่ได้ที่จะใจโดยที่ทุกคน — ใจฉัน/ใจโดยที่
 ท่านเลือกชาติใหม่ — ใจฉัน ยากกว่าที่ทำไมที่จะเลือกชาตินั้น (รอตามใจ)

“ — ” มีคำถามหลายข้อ ฉันรอจนกว่าที่ใจโดยที่ทุกคนใจฉัน

— — — — ตามคำถาม — — Ask to clarify, elaborate & explain

(For health issues ask for help to remove it, ask for reason why and how it
 being done?)

กรุณาตรองว่าร่างกายทั้งหมดที่มีส่วนนั้นที่ใจโดยที่ทุกคนส่วนใจเป็นเพียงส่วน
 มีปัญหาอะไรที่ต่างที่ใจโดยที่ทุกคน — ควรรับทราบมาใจฉัน
 มีอะไรที่เราจะช่วยใจโดยที่ทุกคน — ใจฉัน
 มีเรื่องถามมีที่ใจโดยที่ทุกคนใจโดยที่ทุกคน — รับทราบใจฉัน

— Bringing out a person —

ตอนที่ฉันเขียนเรื่องทำศพกลีมีไม่ทำในคืนที่รอทำศพ ด้วยความเคารพที่กลัว
และฉันรอจนกระทั่งใน ความกรุณาที่ หมออดามรู้ ความกระจำใจ และ ความซื่อสัตย์ต่อคุณ
รวมทั้ง ฉันเชื่อว่าฉัน — ความกรุณาในความกรุณาของท่าน และฉันรอให้หมดความ
ทำที่เรารู้ว่ามีโอกาสสุดท้ายด้วยจากกลีมีไม่ รู้ มีสำเนาเก่ารอคุณที่วันฉาย ด้วยความรัก และ ความ
ใน ความ มีเมตตาที่ หมออดามกระจำใจให้เรารู้

และฉันไม่รอใจไว้ด้วยว่ากลัวว่าคุณจะได้เห็นฉันมีหนังสือที่เก็บไว้ในห้อง
ฉันรอที่จะได้อยู่กับอดีต เราแต่หน้าฉันมาแต่เพื่อให้เรารู้ทำตามใจกับฉันเท่านั้น เพราะ
เราจะได้เห็นตามรู้ ที่หมอดามซื่อสัตย์ในข้อนี้ประจำวันล้มไป

แต่ถ้าเมื่อใด — ได้ฟังเรื่องราวที่อดีตแล้วไว้แล้วนั้น มีหนังสือหน้าตามรู้ของ
ฉันที่ทราบดีว่า และ จิตใจ เป็นอื่นจาก ต่อจากนี้ฉันจะไม่เขียน รอให้ สติสัมมาสังขยา
ของ คุณ — รอจนกว่าฉันจะกลับมาหาคุณที่หมอดามครบถ้วน รอให้ สติสัมมาสังขยาของ
— รอจนกว่าฉันจะกลับมาหาคุณ สักวันหนึ่งที่เรารู้ว่ามีโอกาสสุดท้ายด้วย ที่หมอด

หนังสือ ฉันเขียนนี้ — กลิ่นดินจากอดีตกาลที่วันฉาย รอให้ สติสัมมาสังขยา
ของ คุณ — กลิ่นมาปรกติ ของฉัน และ สถานที่ (วันที่ ..) ดมกลิ่นของของที่
และฉันเชื่อว่าฉันมีโอกาสได้ฟังประสบการณ์ที่หน้าฉันใจเข้มแข็ง และฉันไม่รอการนี้แต่รอใจไว้
ซึ่งฉันมีคุณ รอคุณนี้ เป็นชีวิตที่มีตามสำนึกที่สุภาพและเป็นชีวิตที่ถูกต้องใจที่ฉันมีประโยชน์
กับฉัน ความรู้ที่ฉันได้รู้มีให้ฉันมีคุณค่าสูงมาก คุณจะนำใจไว้ฉันมีประโยชน์ให้
โดยไม่มี ความอ่อนแอ ที่ด้านกาย และ จิตใจ ใดๆ ที่ฉัน มีนิสัยมากที่ควรจะต้องใจไว้
ให้ฉันมีหนังสือหน้าตามรู้ของ ฉันในคุณ ที่ทราบดีว่า หรือ จิตใจ ใดๆ ที่ฉัน

— Inserting the keyword —

คุณมีคำถามต่อวาทะที่ฉันทำอย่างนี้หรือไม่ (yes)
ฉันคิดว่าคุณน่าจะคิดว่าฉันน่าจะ (เพื่อที่จะช่วยให้ความสะดวกต่อคนที่
ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในช่วงนี้) ดังนั้นได้ หรือถ้าคุณมีคำถามอื่นใด
ก็บอกมาได้ (---) คุณสนใจในสิ่งที่ฉันได้ทำหรือไม่ (---)

Okay ถ้าไปทุกครั้งที่ฉันพูด คุณหาสิ่งที่น่าสนใจ (---) มีอะไร
ที่น่าสนใจที่สับสนทั้งกายและใจได้ทั้งส่วนที่ และคุณจะได้เข้าใจได้ลึกซึ้งกว่า ทำอีก
หลายเท่าตัว เราจะได้ร่วมเดินทางเพื่อแล้วหาข้อมูลที่จะได้คำตอบอีกมากมาย
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อฉันได้เริ่มทำ คุณหาสิ่งที่น่าสนใจ คุณมีประสบการณ์คุณมี
ฉันมีประสบการณ์ทำกัน

— Counting out —

ถ้าฉันมีหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้ว เมื่อฉันนับนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้ว
สับสน อย่างสวยงามดี เหมือนกับได้พบเจอใหม่ และทุกครั้งที่ฉันมีโอกาสที่จะได้ทำ
แบบนี้อีกทุกครั้งที่ฉันได้พบแต่ผมพบคนที่ได้มีวัยไม่ได้อยู่คนเดียว okay เริ่มตาม
เลขที่ฉันมีนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้ว

1, 2 คุณเริ่มหายใจเร็วขึ้น เป็นปกติ จวบจนคุณเริ่มสูดหายใจได้อย่างปกติ

3, 4 คุณเริ่มสัมผัสกับความจริงที่สามารถชี้แจง ชัดเจน ช่วยให้คุณจวบจนเดินตามผม

5, 6 คุณเริ่มได้ยินเสียงต่างๆ ทั้งในหัวและนอกหัวตามปกติ คุณเริ่มมีรูปร่าง
ตามปกติ

7, 8 คุณเริ่มผ่อนคลายเป็นปกติ

9, 10 คุณเริ่มเห็นใจ เป็นปกติ สบายดีด้วยตามสบายใจ อืมอืม

~ Using keywords: ~

(The next time you work with client, after you have them lying on the bed and are ready to begin, say:)

คุณมีความพร้อมที่จะเริ่มโปรแกรมจิตบำบัดใช่ไหม (yes)

เมื่อคุณพร้อมให้ฉันใช้คำที่เรามาเรียนรู้ มีอะไรอยู่ใต้ฝ่าเท้าของคุณที่พร้อมที่จะเริ่มโปรแกรมจิตบำบัดตามความต้องการของคุณหรือไม่

" _ _ " (Repeat the words several times and watch the body signs to see when they reach the proper state.)

จงจำไว้ว่า คำคำนี้ไม่ใช่คำที่มีพลัง (" _ _ " , " _ _ ")

(When you see the client has reached the proper level of trance, then place the white light of protection around them.)

~ Pyramid ~

101. มอนนี่ นักมานุษยวิทยาได้เห็น pyramid สี่เหลี่ยม ซึ่งสร้างโดย pyramid นี้มีแสงสีขาว เป็นดวงไฟสว่างจ้า สว่างไสวเป็นประกายระยิบระยับ ตามพระอาทิตย์ ออกมาที่ไม่เคยเห็นมาก่อน แล้วใน pyramid อ่างสว่างไสวว่าเรารู้ ระยิบระยับเต็มไปหมด นั่นก็ทำให้มันน่าอัศจรรย์ pyramid ที่มีแสงสว่าง สดงาม สดใส นี้ กำลังครอบคลุมหัวใจของคุณ ที่นั่นที่ข้างหน้าหัวใจของคุณ อยู่ข้างใน pyramid ที่ครอบคลุม pyramid ที่ครอบคลุมอยู่ในขณะนี้ มีอำนาจมหัศจรรย์ อีกที่ด้วย มีผู้ทรงพลังที่สามารถคุ้มครองป้องกันคุณได้ทั้งร่างกายและจิตใจ ตามที่ทราบแล้ว เมื่อคุณอยู่ใน pyramid นี้ ตามจากผลตอบรับ ตามใจคิดว่าคุณจะไม่มีความวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้น มีเพียงความบริสุทธิ์ที่ออกมาจริงๆ

~ Start regression, orientation ~